



## {CÓ BẢY HẠNG NGƯỜI MÀ ALLAH TỐI CAO SẼ CHE MÁT DƯỚI BÓNG MÁT CỦA NGÀI VÀO NGÀY MÀ SẼ KHÔNG CÒN BÓNG MÁT NÀO NGOÀI BÓNG MÁT CỦA NGÀI}

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Nabi ﷺ nói: {CÓ BẢY HẠNG NGƯỜI MÀ ALLAH TỐI CAO SẼ CHE MÁT DƯỚI BÓNG MÁT CỦA NGÀI VÀO NGÀY MÀ SẼ KHÔNG CÒN BÓNG MÁT NÀO NGOÀI BÓNG MÁT CỦA NGÀI: Imam công chính; thanh niên lớn lên trong sự thờ phượng Allah; người có trái tim gắn liền với Masjid; và hai người yêu thương nhau vì Allah, vì Ngài họ hợp lại và vì Ngài họ chia xa; người đàn ông được người phụ nữ có địa vị và xinh đẹp mời gọi và anh ta nói: Tôi thực sự kính sợ Allah; người làm từ thiện một cách thầm kín đến mức tay trái không biết những gì tay phải cho đi; và người thường nhớ đến Allah một cách riêng tư với đôi mắt rung rung lệ.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã báo tin vui cho bảy nhóm người có đức tin mà Allah Tối Cao sẽ che mát dưới bóng Ngai Vương của Ngài vào Ngày mà sẽ không có bóng mát ngoài trừ bóng mát của Ngài: Đầu tiên: Imam công bằng với chính mình, không vô đạo đức, và công bằng với người dân của mình, không bắt công. Anh ta là người có quyền lực lớn nhất, và điều này bao gồm tất cả những người phụ trách bất kỳ công việc nào của người Muslim và luôn chính trực và công bằng trong đó. Thứ hai: Người thanh niên lớn lên trong sự thờ phượng Allah, người đó dành tuổi trẻ và hoạt động của mình cho đến khi chết để thờ phượng Ngài. Thứ ba: Người đàn ông có trái tim gắn bó với Masjid, anh ta rời Masjid cho đến khi anh ta quay lại với nó đều bằng tình yêu mãnh liệt, và sự gắn bó thường xuyên của anh ta với Masjid và sự tiếp tục ở đó trong trái tim anh ta ngay cả khi cơ thể anh ở bên ngoài Masjid Thứ tư: Hai người yêu thương nhau thật lòng vì Allah, duy trì tình yêu tôn giáo và không vì lý do trần tục mà cắt đứt, dù có thật sự gặp nhau hay không, cho đến khi cái chết chia lìa họ. Thứ năm: Người đàn ông được một người phụ nữ yêu cầu làm điều trái đạo đức, cô ấy có xuất thân tốt, danh dự, uy tín, tiền bạc và sắc đẹp, nhưng anh ta từ chối và nói với cô ấy: Tôi thực sự kính sợ Allah. Thứ sáu: Người làm từ thiện, dù ít hay nhiều, nhưng không khoe khoang mà giấu kín đến mức tay trái không biết việc tay phải cho đi. Thứ bảy: Người thường nghĩ đến Allah bằng trái tim, anh ta thường tụng niệm bằng chiếc lưỡi và ở một nơi riêng tư một mình, và nước mắt tuôn rơi vì kính sợ và tôn vinh Allah Tối Cao.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

